

Số: 101 /BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 11 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

(Trình tại Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND;

Thực hiện Thông báo số 137/TB-HĐND ngày 21/11/2023 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện: Báo cáo số 609/BC-UBND ngày 30/11/2023 về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); báo cáo số 618/BC-UBND ngày 01/12/2023 về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (PCTP); báo cáo số 615/BC-UBND ngày 01/12/2023 về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2023, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của các cấp, các ngành về công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện. Các cơ quan trong khối nội chính đã có nhiều biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; phối hợp chặt chẽ và chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của ngành góp phần vào việc đảm bảo, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Các báo cáo của UBND huyện đã phản ánh rõ nét kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023. Báo cáo đã xác định rõ các hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Về công tác phòng, chống tham nhũng

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong công tác PCTN năm 2023. UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng chống tham nhũng, nhất là tập trung đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, tham nhũng, phát hiện và xử lý các vụ việc về tham nhũng. Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng luôn đảm bảo kịp thời, bám sát mục đích, yêu cầu, các quy định cụ thể về công tác phòng chống tham nhũng, phát huy ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cấp ủy chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh phòng ngừa tham nhũng.

Các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng được quan tâm thực hiện, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của bộ máy nhà nước, cải cách hành chính, quản lý sử dụng tài sản công, minh bạch tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác. Vai trò, trách nhiệm của cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQVN huyện và người dân trên địa bàn huyện trong công tác phòng chống tham nhũng từng bước được nâng lên, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong việc làm và hành động, từ đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ban Pháp chế nhận thấy, trong kỳ báo cáo, UBND huyện đã tiến hành 04 cuộc thanh tra theo chương trình kế hoạch với 02 cơ quan chuyên môn, 03 xã và 06 đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiện tại đã kết thúc 03 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi nợ ngân sách Nhà nước số tiền: 180.700.000 đồng, kiến nghị xử lý khác về kinh tế 9.317.000 đồng. Qua thanh tra không phát hiện tham nhũng.

Việc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã được UBND huyện quan tâm thực hiện. Trong kỳ, UBND huyện đã tiến hành 01 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với UBND xã Xá Nhè, Sính Phình, Trung Thu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. Qua thanh tra không phát hiện tham nhũng.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN chưa thực hiện thường xuyên liên tục, hình thức tuyên truyền chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là lồng ghép trong các cuộc họp, nội dung, chất lượng chưa thật sự phong phú; việc triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị còn chưa kịp thời; công tác tổ chức triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý tham nhũng thông qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ chưa cao. Việc triển khai các nội dung về PCTN ở một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa cụ thể, chưa sát thực tiễn và thiếu các giải pháp thực hiện.

2. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy: Tình hình An ninh trật tự trên địa bàn huyện về cơ bản được giữ vững

và ổn định; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn huyện. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm pháp luật trên địa bàn huyện tiếp tục được thực hiện hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan trọng; an ninh trật tự được đảm bảo, hoạt động của các loại tội phạm về cơ bản đã được kiềm chế.

Tuy nhiên, Ban Pháp chế nhận thấy: Một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, cần tiếp tục có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa đấu tranh trong thời gian tới như: Tội phạm về ma túy (tăng 23 vụ, 21 bị can so cùng kỳ năm 2022). Đây là nhóm tội phạm nổi cộm trên địa bàn huyện (chiếm 81,36% số vụ án mà cơ quan chức năng đã khởi tố). Một số loại tội phạm có chiều hướng tăng như: Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường (tăng 10 vụ so cùng kỳ năm 2022); tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT (tăng 301 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022). Công tác phòng ngừa chưa thực sự hiệu quả, công tác nắm tình hình và dự báo tình hình của một số cơ quan, đơn vị nhất là cơ sở còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao. Ý thức cảnh giác của một bộ phận người dân chưa cao.

3. Báo cáo giải quyết khiếu nại, tố cáo

Năm 2023, các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được UBND huyện, các cơ quan, ban ngành tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Kết quả: Toàn huyện đã tiếp 45 lượt, với 48 công dân; tiếp nhận 50 đơn (48 đơn kiến nghị phản ánh, 01 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại); đơn đủ điều kiện xử lý 26 đơn, 24 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết. Đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết. Hiện tại đã giải quyết 25/26 đơn, còn 01 đơn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để giải quyết; 24 đơn không thuộc thẩm quyền, đã chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết. Kết quả đã giải quyết 15/24 đơn còn 09 đơn đang tiếp tục kiểm tra, xác minh để giải quyết.

Đạt được kết quả nêu trên do công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngày càng được quan tâm tích cực, thường xuyên và quyết liệt. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện luôn duy trì lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh của người dân đúng theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Qua đó đã hạn chế được đơn thư vượt cấp, đông người, đơn thư phức tạp kéo dài, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự xã hội địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện;

Tuy nhiên, trong năm 2023 số lượt người dân đến các cơ quan hành chính Nhà nước để kiến nghị, phản ánh tăng (tăng 13 lượt); tổng số đơn tiếp nhận tăng 10 đơn so với năm 2022. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân tại một số cơ quan, đơn vị còn có những hạn chế; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, hiệu quả thấp dẫn đến một số đơn của công dân còn tình trạng gửi nhiều nơi, nhiều cấp, gửi không đúng nơi có thẩm quyền giải quyết.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Qua giám sát và thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Ban pháp chế đề nghị UBND huyện quan tâm một số vấn đề sau.

1. Đối với công tác phòng, chống tham nhũng

- Đề nghị UBND huyện có các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật phòng chống tham nhũng, các Chỉ thị, Nghị quyết về PCTN.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng đặc biệt ở những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội nhằm phát hiện những thiếu sót, sai phạm để kịp thời có biện pháp khắc phục;

2. Đối với công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

- Đề nghị UBND huyện có các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; tăng cường kiểm sát việc tuân theo pháp luật. Giao trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy chính quyền cơ sở trong việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động mở các đợt cao điểm liên tục tấn công trấn áp các loại tội phạm như: Tội phạm về ma túy, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm về TTXH; tình trạng vi phạm trong lĩnh vực TTATGT ... Phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, khai thác trái phép lâm sản, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm lâm luật xảy ra.

- Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong việc phát hiện xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm các kiến nghị của Viện kiểm sát đối với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ (VKS đã ban hành 06 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm).

3. Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đề nghị UBND huyện có các biện pháp, giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là báo cáo thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về: Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Ban Pháp chế kính trình HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND;
- Thanh tra, Công an huyện;
- Lưu VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lờ A Tráng

